
Fundur stjórnar nemendafélagsins 15. febrúar 2022
Mættir: Una Karen, Jón Gabríel, Luka, Gunnar Bjarki, Lilla, Ásta Ólöf og Kristbjörg
sem stjórnaði fundi og ritaði fundargerð.

Dagskrá fundar:
● Kynningar á stjórn nemendafélagsins í öllum árgöngum skólans.
● Skíðaferðalög
● Íþróttadagur
● Önnur mál:

Nú þegar búið er að aflétta sóttvarnarreglum í skólastarfi óskar stjórn
nemendafélagsins eftir að fá að koma í alla bekki og kynna hlutverk sitt og störf.
Stefnt er að heimsóknum eftir vetrarfrí. Búið er að skipta fulltrúum stjórnar í tvo hópa
sem taka að sér að sjá um stuttar kynningar fyrir nemendur.

A: Jón Gabríel, Lilla, Emma, Helgi Sigurjón
B: Una Karen, Luka, Gunnar Bjarki, Ásta Ólöf

Mikill áhugi er á að fara í skíðaferðir. Kristbjörg sagði frá því að undirbúningur væri
hafinn og sannarlega væri stefnt að því að fara.

Stjórn nemendafélagsins óskar eindregið eftir því að íþróttadagur verði í skólanum.

Önnur mál:
Rætt um Skuggakosningar á unglingastigi.  Almenn ánægja með kynninguna.

Fleira ekki rætt,
Kristbjörg Kemp


